

THÔNG BÁO

V/v tuyển chọn ứng viên đào tạo SDH nước ngoài
theo Chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

Căn cứ công văn số 1414/BNN-TCCB ngày 26/02/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tuyển chọn ứng viên đào tạo Sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) ở nước ngoài theo Chương trình CNSH nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

Phòng Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị và cá nhân có nhu cầu đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự tuyển

Cán bộ viên chức, giảng viên thuộc diện biên chế hoặc có hợp đồng lao động (hợp đồng 01 năm trở lên) của Trường và đang hoạt động trên các lĩnh vực liên quan đến phát triển, ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn: trong biên chế (đã công tác 02 năm trở lên) hoặc hợp đồng lao động (đã công tác 05 năm trở lên). Tất cả các ứng viên đều phải đóng bảo hiểm xã hội và có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội tương ứng.

2. Chuyên ngành dự tuyển

Các lĩnh vực/chuyên ngành đào tạo liên quan đến công nghệ mới và hiện đại, bao gồm: tin sinh học, các chuyên ngành thuộc các lĩnh vực trồng trọt (nông nghiệp), lâm nghiệp, chăn nuôi – thú y, thủy sản, chế biến và bảo quản nông lâm thủy sản, an toàn sinh học, ...

3. Điều kiện dự tuyển, quy trình đăng ký, hồ sơ dự tuyển

Điều kiện dự tuyển, quy trình đăng ký, hồ sơ, quyền lợi và nghĩa vụ của người trúng tuyển tham khảo chi tiết trong Thông báo số 1414/BNN-TCCB ngày 26/02/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại website: www.mard.gov.vn tại mục Thông tin chỉ đạo điều hành.

Mỗi ứng viên làm bộ hồ sơ dự tuyển đầy đủ theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nộp về Phòng Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM trước ngày **25/4/2016** để Nhà trường tổ chức xét chọn theo quy trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị phổ biến rộng rãi thông báo này đến các đối tượng có nhu cầu.

Trân trọng./.

TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Nhà trường.
- Lưu Phòng ĐT.SĐH.


TS. Bùi Ngọc Hùng